



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางกัลยา เจนโชติสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๓๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๓๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางกัลยา เจนโชติสุวรรณ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๓๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๘ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๓๑๑๒๑๖๓๙๐</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๙</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน นางกัลยา เจนโชติสุวรรณ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๓๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กไตอักเสบเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยเด็กหญิงชาวไทย อายุ ๔ ปี น้ำหนักแรกรับ ๑๗.๖ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๑๔ เซนติเมตร นักร้องศาสนา
พุทธ เลขที่ภายนอก ๔๗๓๖๔/๕๓ เลขที่ภายใน ๑๒๖๒๑/๕๘ สิทธิการรักษา บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีไข้ ไอเล็กน้อย ปัสสาวะขุ่น ไม่มีแสบ
ขัด ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ใบหน้าบวม ปัสสาวะเป็นสีน้ำตาล มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไต
อักเสบเฉียบพลันและให้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. แรกรับ
ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ใบหน้าบวมเล็กน้อย ท้องตึง วัดอุณหภูมิ ๓๘.๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ
๑๑๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๕/๘๘ มิลลิเมตรปรอท จากการศึกษาพบว่า
ผู้ป่วยมีการคั่งของน้ำ กลืนและของเสียในร่างกายเนื่องจากไตอักเสบเฉียบพลัน ตรวจ Blood chemistry พบ BUN
๒๓ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, Creatinine ๐.๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ทำให้มีอาการบวมที่บริเวณใบหน้าและท้อง ปัสสาวะ
ออกน้อย ตรวจพบเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะสูงและพบโปรตีนในปัสสาวะ (WBC ๒๐ - ๓๐ เซลล์ต่อวง
ภาพกำลังขยายสูง, RBC มากกว่า ๑๐๐ เซลล์ต่อวงภาพกำลังขยายสูง, Protein ๑+) ดูแลให้รับประทานอาหารเฉพาะ
โรคไต จำกัดเกลือ แนะนำให้งดอาหารและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น กล้วยน้ำว้า ส้ม นม ไข่ เพื่อหลีกเลี่ยงการคั่ง
ของโพแทสเซียม บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าและออกจากร่างกาย สังเกตสีและจำนวนปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะน้ำเกิน
พบว่า ผู้ป่วยปัสสาวะมีสีน้ำตาลและปัสสาวะออกมีปริมาณน้อย บันทึกปริมาณน้ำเข้า ๙๗๕ มิลลิลิตรปริมาณน้ำออก
๓๐๐ มิลลิลิตร ชั่งน้ำหนักตัวและวัดรอบท้องทุกวันเพื่อประเมินภาวะบวม วัดรอบท้อง ๕๓ เซนติเมตร ผู้ป่วยมีการ
ติดเชื้อในร่างกาย จากการตรวจ CBC พบมี WBC สูง (WBC ๑๒๗๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) ค่า ASO titer สูง
(ASO titer ๔๐๐ หน่วยต่อมิลลิลิตร) และผู้ป่วยมีไข้ ทำการเช็ดตัวลดไข้ และให้ยา Paracetamol ตามแผนการรักษา
ของแพทย์ ดูแลให้ยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone ๑ กรัม ทางหลอดเลือดดำ วันละ ๑ ครั้ง สังเกตอาการข้างเคียงหลังให้
ยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องอืด ไม่พบอาการข้างเคียง สังเกตอาการแพ้ยา เช่น ผดผื่น หายใจลำบาก
หน้าบวม ปากบวม ไม่พบอาการแพ้ยา สังเกตอาการบวมแดงบริเวณผิวหนังที่ฉีดยา ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยาไม่มีอาการ
บวมแดง ดูแลให้คำแนะนำญาติผู้ป่วยเรื่องสุขอนามัย ความสะอาดของร่างกาย ปากและฟันตามสุขบัญญัติ ๑๐
ประการ สรรวจว่ามีฟันผุหรือไม่ เพราะอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อในช่องปาก ทางเดินหายใจ และมีโอกาส
กลับเป็นซ้ำ ให้การพยาบาลด้วยเทคนิคการป้องกันการติดเชื้อ จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ประเมินการติดเชื้อในร่างกาย
และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อ บันทึกสัญญาณชีพ ทุก ๔ ชั่วโมง พบว่า อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๓๖.๕ - ๓๖.๘

องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ระหว่าง ๑๐๐ - ๑๑๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจอยู่ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง ๘๘/๖๑ - ๑๑๕/๘๘ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยมีภาวะชืดเนื่องจากการทำหน้าที่ของไตในการสร้าง Erythropoietin ลดลง ตรวจพบ Hematocrit ๒๕.๓ เปอร์เซ็นต์, Hemoglobin ๘.๕ กรัมต่อเดซิลิตร ประเมินภาวะชืด พบว่า ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีเหนื่อยหอบ เยื่อบุตาล่างสีชมพู ไม่มีปลายมือปลายเท้าเขียว ดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนบนเตียงซึ่งช่วยลดการใช้ออกซิเจนในการทำกิจกรรม ทำให้อาการอ่อนเพลียลดลง จัดทำนอนศีรษะสูง ๓๐ - ๔๐ องศา วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พบว่า Oxygen saturation ๙๘ เปอร์เซ็นต์ ญาติผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ประเมินความวิตกกังวล พบว่าญาติผู้ป่วยสีหน้ากังวลและสอบถามเกี่ยวกับโรคไตอักเสบเฉียบพลัน ให้การพยาบาลโดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับญาติผู้ป่วย เปิดโอกาสให้ได้ระบายความรู้สึก ความวิตกกังวลและให้กำลังใจ อธิบายเกี่ยวกับโรคและการรักษา เปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อคลายความวิตกกังวลและช่วยให้เกิดความร่วมมือในการรักษา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๗.๐๐ น. ผู้ป่วยยังคงมีภาวะน้ำเกิน ชั่งน้ำหนักผู้ป่วย พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น ๑๘ กิโลกรัม ท้องบวมตึง ดูแลให้ยาฉีดขับปัสสาวะ Furosemide ๒๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ทุก ๑๒ ชั่วโมง สังเกตอาการข้างเคียงหลังให้ยา เช่น ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นผิดปกติ ไม่พบอาการข้างเคียงหลังได้รับยา บันทึกปริมาณสารน้ำ พบว่า ปริมาณน้ำเข้า ๓๐๐ มิลลิลิตร ปริมาณน้ำออก ๗๐๐ มิลลิลิตร ให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนบนเตียง งดกิจกรรมที่ต้องใช้กำลัง เพื่อลดการเคลื่อนไหวและลดการทำงานของไต จัดหาของเล่นหรือทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้กำลังมาก เช่น ฟังนิทาน วาดภาพ ระบายสีเพื่อให้ ผู้ป่วยผ่อนคลาย จัดให้นอนท่า Fowler's position เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบเพื่อให้ผู้ป่วยพักผ่อน ดูแลความสะอาดของปาก ฟัน และผิวหนังจากอาการคันและผิวหนังแห้งแตกจากอาการบวม วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๒๒.๐๐ น. ผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตสูง วัดความดันโลหิต ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ดูแลให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนบนเตียง เผื่อระวังอาการแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง เช่น อาการชัก ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว สับสน ไม่พบอาการแทรกซ้อน ประเมินความดันโลหิตซ้ำพบว่า ความดันโลหิตอยู่ในระหว่าง ๑๐๐/๖๐ - ๑๒๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ใบหน้าและท้องยุบบวม วัดรอบท้อง ๔๗ เซนติเมตร ปัสสาวะสีเหลืองใส ไม่มีแสบขัด แพทย์ให้ยกเลิกการจำกัดปริมาณน้ำดื่ม วางแผนการจำหน่าย โดยให้คำแนะนำญาติผู้ป่วยในการดูแลเรื่องการรับประทานอาหารรสจืด ไม่เติมเครื่องปรุง เช่น ผงชูรส ซอส ซีอิ๊ว น้ำปลา งดอาหารเค็มและขนมกรุบกรอบ การสังเกตอาการผิดปกติ เช่น อาการบวม จำนวนและสีปัสสาวะ การดูแลสุขอนามัย ร่างกาย ปากและฟัน การพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงโรคติดต่อ ไม่ให้ผู้ป่วยคลุกคลีกับผู้ที่เจ็บป่วยและสามารถจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สรุประยะเวลานอนโรงพยาบาล ๕ วัน นัดติดตามอาการที่คลินิกโรคไตเด็ก ๒ สัปดาห์ ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ญาติผู้ป่วยเข้าใจคำแนะนำและคลายความวิตกกังวลเรื่องการเจ็บป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้านได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยเด็กโรคไตอักเสบเฉียบพลันได้รับการพยาบาลที่ถูกต้อง ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย
๒. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่อง เลิกแคะ เลิกปั่น ป้องกันโรคหูชั้นนอกอักเสบ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ปวยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหูชั้นนอกอักเสบ
๒. เพื่อให้มีแผนการสอนผู้ปวยเรื่องการป้องกันโรคหูชั้นนอกอักเสบ
๓. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายจากการแคะหูและปั่นหู
๔. เพื่อป้องกันการเกิดโรคหูชั้นนอกอักเสบซ้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ปวยเข้าใจภาวะของโรคหูชั้นนอกอักเสบและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ปวยเลิกพฤติกรรมแคะหู ปั่นหู
๓. ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหูชั้นนอกอักเสบ
๔. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ